

BÁO CÁO

Về giải trình một số nội dung và chuẩn bị nội dung chất vấn theo tổng hợp tại phiên họp Tổ đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp cuối năm 2024

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Hón Quản.

Thực hiện việc làm rõ một số nội dung và chuẩn bị nội dung chất vấn theo tổng hợp tại phiên họp Tổ đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp cuối năm 2024. Công an huyện báo cáo kết quả như sau:

1. Giải trình nội dung tình hình tội phạm về trật tự xã hội gia tăng:

a) Tình hình chung: Trong năm 2024, tình hình tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 54 vụ, tăng 02 vụ so với cùng kỳ năm 2023 (tăng 3,8%). Trong đó, xảy ra 02 vụ trốn khỏi nơi giam giữ, đây là loại tội phạm mới phát sinh trong năm, làm gia tăng số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn.

Nguyên nhân: Đối với 02 vụ trốn khỏi nơi giam giữ xảy ra tại Trại giam Tổng Lê Chân (đóng chân trên địa bàn thuộc xã Minh Tâm), không xảy ra trong Công an huyện. Đối với việc quản lý phạm nhân trong thời gian chấp hành án phạt tù tại Trại giam Tổng Lê Chân – Bộ Công an không thuộc thẩm quyền của lực lượng Công an huyện. Do đó, lực lượng Công an huyện không thể can thiệp vào công tác chuyên môn của CBCS trong Trại giam Tổng Lê Chân. Tuy nhiên, khi xảy ra các vụ việc phạm nhân trốn khỏi nơi giam giữ lại thuộc thẩm quyền tiếp nhận, điều tra thụ lý của Công an huyện nên vẫn tính vào số vụ phạm tội về TTXH trên địa bàn. Đối với can phạm nhân được giam giữ và thi hành án tại Nhà tạm giữ Công an huyện, lực lượng Công an huyện đã thực hiện tốt các mặt công tác quản lý, phòng ngừa sai phạm, đảm bảo không để xảy ra các vụ can phạm nhân trốn khỏi Nhà tạm giữ.

b) Phân tích chi tiết: Trong số 54 vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn, các loại tội phạm có chiều hướng tăng so với năm 2023 gồm:

- Tội phạm giết người xảy ra 02 vụ, chiếm 3,7% trong số vụ phạm pháp hình sự xảy ra trong năm 2024, tăng 01 vụ so với cùng kỳ năm 2023.

- Tội phạm liên quan đến xâm hại tình dục xảy ra 06 vụ, chiếm 11,11% trong tổng số vụ phạm pháp hình sự, tăng 03 vụ so với cùng kỳ năm 2023.

- Tội phạm cướp giật tài sản xảy ra 04 vụ, chiếm 7,4% trong tổng số vụ phạm pháp hình sự xảy ra trong năm 2024, tăng 03 vụ so với cùng kỳ năm 2023.

- Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra 04 vụ, chiếm 7,4% trong tổng số vụ phạm pháp hình sự xảy ra trong năm 2024, tăng 03 vụ so với cùng kỳ năm 2023.

- Tội phạm trộm cắp tài sản xảy ra 21 vụ, chiếm 38,8%.

* Nguyên nhân gia tăng tội phạm:

- Nguyên nhân khách quan:

+ Việc giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ quần chúng nhân dân ở cấp cơ sở còn hạn chế.

+ Một bộ phận người dân ý thức chấp hành pháp luật còn kém, chưa có ý thức tìm hiểu các quy định của pháp luật để tự điều chỉnh hành vi của bản thân, cũng như giáo dục, quản lý người thân trong gia đình, dẫn đến việc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

+ Do tình hình kinh tế gặp khó khăn, một bộ phận người dân bị mất việc, không có việc làm, thu nhập không ổn định nên loại tội phạm xâm phạm sở hữu có chiều hướng gia tăng.

+ Qua công tác điều tra xử lý các vụ án xâm phạm sở hữu, Công an huyện nhận thấy các vụ án xảy ra cũng phát sinh nguyên nhân từ lỗi của người bị hại đã chủ quan trong việc sử dụng, quản lý tài sản, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng nảy sinh lòng tham và thực hiện hành vi phạm tội. Cụ thể như: Các bị hại khi lưu thông trên đường để điện thoại di động ở học đựng đồ phía trước xe không có nắp che, bảo vệ điện thoại hoặc để điện thoại ở túi quần nên những người khác lưu thông trên đường có thể nhìn thấy và dễ dàng chiếm đoạt tài sản; trẻ em ngồi sử dụng điện thoại di động ở vỉa hè, hành lang sát đường Quốc lộ 13 nhưng không có người lớn ở cạnh quản lý, trông coi; người dân khi ra khỏi nhà không bố trí người trông coi, bảo vệ tài sản,...

- Nguyên nhân chủ quan:

+ Việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác phòng ngừa tội phạm có lúc còn chưa thật sự quyết liệt. Khối lượng công việc triển khai thực hiện trong năm tương đối nhiều; CBCS trong đơn vị thường xuyên phải tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng dài ngày tại Công an tỉnh và các đơn vị liên quan; lực lượng CAX, TT phải thường xuyên thực hiện 86 đầu việc; ngoài chức năng thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, lực lượng Công an huyện (bao gồm cả các lực lượng trình sát thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm) vẫn phải bố trí nhiều thời gian để triển khai thực hiện các mặt công tác hành chính tại đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao như thực hiện công tác hồ sơ nghiệp vụ, báo cáo công tác chuyên môn, thực hiện các mặt công tác liên quan đến chuyển đổi số như số hóa hồ sơ, cập nhật thông tin đối tượng trên các phần mềm trực tuyến do Bộ Công an triển khai,... Do đó, công tác kiểm tra, giám sát và triển khai thực hiện một số mặt công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm như tuyên truyền, phổ biến pháp luật và phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, công tác tuần tra kiểm soát,... mặc dù đã được triển khai thực hiện nhưng hiệu quả mang lại chưa cao. Có thời điểm các mặt công tác này còn chưa được thường xuyên, liên tục.

+ Công tác quản lý cư trú, quản lý người lao động từ địa phương khác đến địa bàn huyện sinh sống có thời điểm còn chưa phát huy hiệu quả tối đa, vẫn xảy ra tình trạng người dân từ địa phương khác đến địa bàn huyện sinh sống, làm việc và số đối tượng lưu động từ địa phương khác đến địa bàn hoạt động phạm tội rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương.

+ Đối với tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người khác: Loại tội

phạm này phát sinh trong năm chủ yếu do nguyên nhân bộc phát nhất thời của người phạm tội nên công tác phòng ngừa gặp khó khăn. Bên cạnh đó, chế tài xử lý đối với tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người rất nghiêm khắc, không phải chỉ các vụ xảy ra hậu quả chết người mới bị khởi tố về tội phạm giết người. Đối với các vụ cố ý gây thương tích xảy ra nếu xem xét đầy đủ các yếu tố về động cơ mục đích; cường độ, tính quyết liệt khi thực hiện, vị trí gây thương tích, công cụ sử dụng,... nếu tương đồng với Án lệ đã được Tòa án nhân dân Tối cao công bố thì sẽ bị xử lý về hành vi giết người mà không cần hậu quả chết người xảy ra (vụ việc Công an huyện khởi tố trong năm căn cứ vào Án lệ đã được Tòa án nhân dân Tối cao, chưa xảy ra hậu quả chết người).

c) Giải pháp kiềm giảm tội phạm:

Trong thời gian tới, dự báo tình hình tội phạm vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn huyện, đặc biệt là trong thời gian trước, trong và sau dịp Tết nguyên đán Ất Tỵ năm 2025. Do đó, lực lượng Công an huyện tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chú trọng một số nhiệm vụ trọng tâm như:

- Tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Ngoài các phương thức truyền thống vẫn tiếp tục được thực hiện như tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp, phát loa tuyên truyền, phát tờ rơi,... lực lượng Công an huyện đẩy mạnh phòng ngừa tội phạm trên các nền tảng công nghệ số, các trang mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở như thường xuyên đăng tải các bài viết tuyên truyền trên các trang mạng xã hội chính thống của lực lượng Công an huyện, các hội, nhóm khu dân cư của lực lượng Công an cơ sở,...

Chú trọng tuyên truyền phòng ngừa các loại tội phạm xâm phạm sở hữu như trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cướp, cướp giật tài sản,... Trong đó, việc làm gương đi đầu là các cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên làm việc tại các cơ quan, trụ sở và tại nơi cư trú trên địa bàn huyện. Khuyến cáo người dân không được chủ quan, lơ là, buông lỏng việc bảo vệ tài sản của cá nhân, tạo sơ hở để kẻ gian thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

- Nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trên địa bàn. Trong đó, tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng ngừa nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình an ninh trật tự trên địa bàn từ sớm, từ xa, nhất là những vấn đề tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, hạn chế tối đa việc để xảy ra các vụ án, vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, không để hình thành điểm nóng về ANTT trên địa bàn.

Trong đó, huy động tối đa lực lượng, tập trung đấu tranh, trấn áp mạnh, triệt phá, làm tan rã các băng, nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, nguy hiểm, các loại tội phạm, đặc biệt là trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm như đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

- Thường xuyên phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các đơn vị giáp ranh trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, điều tra xử lý kịp thời các đối tượng lưu động, đối tượng lợi dụng địa bàn giáp ranh để hoạt động phạm tội. Chủ động rà soát, đưa số đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội vào diện theo dõi, quản lý, đặc biệt là số đối tượng nghi vấn hoạt động liên tuyến, liên địa bàn để có biện pháp phòng ngừa, kịp thời phát hiện, điều tra xử lý khi các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

- Quản lý chặt chẽ công tác lưu trú tại địa phương để phòng ngừa tội phạm do các đối tượng hoạt động lưu động, các đối tượng ở địa phương khác đến thực hiện hành vi phạm tội. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra hoạt động của các cơ sở hoạt động kinh doanh dễ phát sinh tội phạm, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, cơ sở lưu trú, các quán karaoke,... kiên quyết xử lý đối với các trường hợp xảy ra sai phạm.

- Xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu ở những nơi để tội phạm gia tăng phức tạp, lộng hành, kéo dài nhưng không có biện pháp xử lý kịp thời, triệt để gây bức xúc trong dư luận Nhân dân, tuyệt đối không bao che các trường hợp tiêu cực, bao che, làm ngơ, tiếp tay, bảo kê cho tội phạm.

2. Giải trình nội dung liên quan đến tình hình khai thác khoáng sản có chiều hướng phức tạp:

- Trong năm 2024, Công an huyện đã phát hiện 04 vụ - 04 đối tượng¹ vi phạm pháp luật liên quan đến khai thác khoáng sản. Kết quả xử lý: Đã đề nghị ra Quyết định xử phạt hành chính 04 vụ - 04 đối tượng với tổng số tiền phạt trên 162.000.000đ (giảm 01 vụ, 02 đối tượng so với năm 2023)². Các hành vi vi phạm chủ yếu là vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; vi phạm quy định về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; vận chuyển khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp; hủy hoại đất.

- Nguyên nhân:

+ Thời gian qua, nhu cầu về đất san lấp cho các công trình xây dựng, đặc biệt là khi có các dự án hạ tầng lớn. Các cá nhân, doanh nghiệp muốn tìm kiếm nguồn cung với giá rẻ nên xảy ra tình trạng một số đối tượng đã thực hiện hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

+ Việc khai thác thường diễn ra bí mật gây khó khăn cho công tác phát hiện của lực lượng Công an. Mặt khác, khả năng quản lý và kiểm tra của các cơ quan chức năng còn hạn chế, nhất là các khu vực xa khu dân cư, khó phát hiện dẫn đến việc khai thác diễn ra công khai mà không bị phát hiện kịp thời.

- Giải pháp:

¹ (1) Vụ “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, phát hiện ngày 07/01/2024, tại tổ 12, ấp 1A, xã Minh Đức, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

(2) Vụ “Vận chuyển khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp”, xảy ra ngày 09/01/2024, tại đoạn đường liên ấp thuộc tổ 3, ấp 4, xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

(3) Vụ “Vi phạm quy định về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không phải đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản”, phát hiện ngày 19/11/2024, tại tổ 4, ấp 4, xã Tân Quan, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

(4) Vụ “Hủy hoại đất”, phát hiện ngày 19/11/2024, tại xã An Phú, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

² Năm 2023, đơn vị phát hiện, xử lý 04 vụ, 05 đối tượng về khai thác khoáng sản.

+ Việc quản lý khoáng sản và quản lý về đất đai thuộc thẩm quyền của UBND các cấp. Do đó, đề nghị Chủ tịch UBND huyện giao trách nhiệm quản lý về khoáng sản (đất, cát,...) cho UBND các xã, thị trấn. Các cấp chính quyền cần nâng cao công tác giám sát, thường xuyên kiểm tra các khu vực có nguy cơ xảy ra tình trạng khai thác đất trái phép.

+ Cần thực hiện nghiêm các biện pháp, chế tài mạnh mẽ đối với các cá nhân vi phạm, bao gồm cả hình phạt hành chính và biện pháp khắc phục môi trường.

+ Khuyến khích người dân tham gia vào công tác giám sát, tố giác các trường hợp khai thác đất trái phép.

+ Xây dựng quy chế phối hợp giữa Công an huyện, Phòng Tài nguyên - Môi trường và UBND các xã, thị trấn trong công tác quản lý, phát hiện và xử lý khai thác khoáng sản.

Trên đây là báo cáo giải trình về việc làm rõ một số nội dung và chuẩn bị nội dung chất vấn theo tổng hợp tại phiên họp Tổ đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp cuối năm 2024 Công an huyện báo cáo HĐND huyện (qua VP HĐND) biết, theo dõi và chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: TM

TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN

Thượng tá Huỳnh Văn Thành